

การประชุมธุรกิจเมล็ดพันธุ์แห่งเอเชียและแปซิฟิก จัดขึ้นอีกครั้งที่กรุงเทพฯ

สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APSA) และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (THASTA) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อประกาศความร่วมมือในการเป็นประเทศเจ้าภาพจัดงานประชุมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2565 และเป็นการเตรียมต้อนรับภาคธุรกิจเมล็ดพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลกสู่ประเทศไทยหรือ “บ้าน” ที่ก่อกำเนิดการประชุมธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

กรุงเทพมหานคร: สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APSA) และ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (ThaSTA) ร่วมกันจัดงานการประชุมเมล็ดพันธุ์แห่งเอเชีย ประจำปี 2565 (2022 Asian Seed Congress - ASC) ในงานประกอบด้วยกิจกรรมการเจรจาการค้าเมล็ดพันธุ์ในรูปแบบของการตั้งโต๊ะเจรจาการค้าระดับพรีเมียมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและการพบปะเพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าเมล็ดพันธุ์ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจเมล็ดพันธุ์ทั่วโลก

ในวันที่ 20 มกราคม ดร. บุญญานาท นาถวงษ์ นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย และคุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงคณะกรรมการจัดงานแห่งชาติ นับเป็นก้าวแรกสู่การเตรียมงานที่ยิ่งใหญ่นี้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สมบัติ ตงเต็ารองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคุณวิภาภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ด้วย

งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นับเป็นงานประชุมแบบพบหน้ากันอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากการประชุมครั้งที่ 26 ที่จัดโดย APSA และสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การประชุมนี้จัดขึ้นเฉพาะสมาชิกของสมาคมสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก และผู้ได้รับเชิญเท่านั้น ภายในงานประกอบด้วยการประชุมเพื่อเจรจาทางการค้า การแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพ การจัดงานแสดงสินค้า และการประชุมสามัญประจำปีของ APSA ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สถานที่จัดงานประชุมทางธุรกิจในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประเทศสมาชิกของ APSA โดยจะประสานงานร่วมกับคณะกรรมการจัดงานจากสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งชาติของประเทศเจ้าภาพนั้นๆ

งานประชุมเมล็ดพันธุ์แห่งเอเชียในครั้งนี ถือเป็นการจัดประชุมธุรกิจครั้งที่ 7 ในประเทศไทย โดยที่ผ่านมาได้จัดงานครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2537 โดยหลังจากนั้นการประชุมทางธุรกิจเมล็ดพันธุ์นี้ได้จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร อีกจำนวน 4 ครั้ง คือในปี พ.ศ. 2542, 2546, 2552 และ 2560 ตามลำดับ และได้จัดประชุมที่พัทยาใน พ.ศ. 2554

นอกจากประเทศไทยแล้ว ที่ผ่านมางานประชุมเมล็ดพันธุ์แห่งเอเชีย หรือ ASC ในอดีตได้จัด ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (3 ครั้ง) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (2 ครั้ง) และในกรุงบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย เมืองเซียงไฮ้ มาเก๊า เกาสง ประเทศจีน รัฐกัว กรุงนิวเดลี บังกาลอร์ และไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย เมืองชิบะและโกเบ ประเทศญี่ปุ่น กรุงจาการ์ตา และบาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย กรุงโซลและอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี และกรุงโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม

[คลิกที่นี่ เพื่อรับชมรายละเอียดงาน ASC ที่ผ่านมา](#)

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำการส่งออกเมล็ดพันธุ์ระดับภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2557 กรมวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (THASTA) ได้ร่วมกันดำเนินงานภายใต้นโยบายศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub Policy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ในระดับภูมิภาค ในระหว่างการดำเนินนโยบายดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออกเมล็ดพันธุ์ฝักและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดโดยรวมเป็นมูลค่า 236 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีถัดมา แม้ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยความแห้งแล้งและผลกระทบจาก โควิด-19 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเกษตรและห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ประเทศไทยยังสามารถส่งออกเมล็ดพันธุ์ได้เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อยในมูลค่า 239 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้สามารถยืนยันได้ถึงความแข็งแกร่งและการปรับตัวที่ดีของภาคอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ต่อความท้าทายอันหลากหลายที่เกิดขึ้น

สารจาก ดร. บุญญานาถ นาถวงษ์ นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

“ทุกครั้งที่เราเป็นเจ้าของภาพจัดงานประชุมเมล็ดพันธุ์แห่งเอเชียในประเทศไทย เราจัดงานด้วยความรู้สึก “ต้อนรับทุกคนกลับบ้าน” เพราะที่นี่คือบ้านของงาน ASC ของ APSA”

“กลุ่มอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ทั่วโลกได้ก้าวข้ามความท้าทายจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และอุตสาหกรรมได้กลับมาเจริญเติบโตอย่างมีชีวิตรื่นเริงอีกครั้ง นับเป็นโอกาสประจวบเหมาะที่ได้จัดงานนี้ในประเทศไทย หลังจากที่ไม่สามารถจัดงานพบปะได้เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน”

“นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดี ที่สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ในฐานะคณะกรรมการจัดงานแห่งชาติของการประชุมเมล็ดพันธุ์แห่งเอเชียในประเทศไทย พ.ศ. 2565 ได้เริ่มดำเนินการเตรียมการจัดงานเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดตั้งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในภูมิภาคนี้”

เรากำลังดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานและสนับสนุนการค้าเมล็ดพันธุ์โดยการประชาสัมพันธ์และจัดอบรมแบ่งปันความรู้ทั้งในประเทศ ในระดับภูมิภาคและในระดับโลก นอกจากนี้ เรามีความยินดีที่จะนำเสนอการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญหลายด้านที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทาง THASTA ได้นำเสนอกิจกรรมเหล่านี้อย่างเสมอมา

“พวกเราขอที่จะได้พบทุกท่านอีกครั้งในการประชุมเมล็ดพันธุ์แห่งเอเชีย พ.ศ. 2565 หรือ ASC 2022 เราจะยังคงสนับสนุนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ทั่วโลกให้เป็นกำลังหลักสำคัญที่จะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปด้วยกัน เรียนแขกผู้มีเกียรติผู้จะมาร่วมงานประชุมระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ทุกท่าน พวกเราขออย่างใจจดใจจ่อที่จะพบทุกท่านในครั้งนี้ “ขอต้อนรับกลับบ้าน” ค่ะ”

สารจากคุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานคณะกรรมการ สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิก

“ในฐานะคณะกรรมการบริหารของทั้ง APSA และ THASTA ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมธุรกิจเมล็ดพันธุ์ครั้งนี้ จะเป็นการประชุมที่รวมทุกสิ่งที่คุณอาจพลาดไปและสิ่งที่คุณยังไม่เคยพบเห็นอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งสองสมาคมมีความสัมพันธ์อันดีมากกว่าทศวรรษ และทั้งสองสมาคมก็มีรากฐานความ

เป็นมาที่เชื่อมถึงกัน กรรมการสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยหลายท่านก็เป็นสมาชิกของ APSA อีกทั้งเป็นอดีตประธานคณะกรรมการ ใน APSA อีกด้วย”

“นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารของ APSA และ THASTA เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่รวมกันก็นับหลายศตวรรษ แม้จะยังไม่ถึงล้านปีก็ตามครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสนำองค์ความรู้ ข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ เพื่อตอบสนองของความคาดหวังของทุกท่านได้ครบถ้วนเกินคาด เราหวังว่าจะได้นำส่งความปรารถนาที่เราตั้งใจจัดเตรียมให้ทุกท่านในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพื่อต้อนรับทุกท่านสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการประชุมรูปแบบพบหน้ากันในครั้งนี้”

“การประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมแบบพบหน้ากันครั้งแรกหลังจากช่วงเวลาโควิด-19 เราพร้อมจะต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก แม้จะต้องมีการเตรียมการหลายๆ ด้าน แต่ผมมั่นใจว่าความท้าทายต่างๆ ที่ทำให้เราต้องพบกันแบบออนไลน์ตั้งแต่ต้นปี 2563 จะได้รับการดูแลเตรียมการอย่างดีในช่วงเวลาที่เราพบกัน”

“ผมมั่นใจว่าทั้งสองสมาคมพร้อมที่จะจัดงานนี้ให้เกิดขึ้นได้ และผมรอที่จะเห็นการเตรียมการจัดงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนต่อๆ ไปครับ”